

รายงานการประชุมทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ครั้งที่ 2/2555

สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ โรงแรม รอยัล แกรนด์ปาร์ค ฉะเชิงเทรา



ประธานการประชุม : คุณประยุทธ์ ศรีวิโรจน์ ประธานคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และการ

สื่อสารฯ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่

สรุปการประชุม

1. การเชิญชวนสมาชิกใหม่

คุณประยุทธ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับการแต่งตั้งจากนายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ (คุณมงคล พิพัฒสัตยานวงศ์) ให้เข้ามาช่วยดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของสมาคมฯ ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะปรับภาพลักษณ์ของสมาคมฯ ให้มีความทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นศูนย์รวมพลังของสมาชิก โดยเชิญชวนทายาทของผู้เลี้ยงไก่ไข่ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ (New Generation) จากทั่วประเทศ และภาคบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไก่ไข่ เข้ามาหารือถึงแนวทางในการทำงานดังกล่าวร่วมกัน ซึ่งการประชุมในวันนี้ เป็นครั้งที่ 2 มีผู้

มาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย โดยคุณประยุทธ ได้พูดถึงประโยชน์ที่สมาชิกของสมาคมฯจะได้รับเช่น มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ต่าง ๆ เป็นพันธมิตรเพื่อแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก เข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมเพิ่มขึ้น



2. การให้ข้อมูลความรู้ในการประกอบธุรกิจกับสมาชิก ในครั้งนี้คุณประยุทธ ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงเทพ มาพูดคุยทำความเข้าใจกับสมาชิก พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อเพื่อใช้ในการทำธุรกิจของสมาชิก ส่วนการประชุมครั้งหน้าจะประสานหน่วยงานรัฐเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำ BIO GAS ในฟาร์มไก่ไข่ต่อไป

3. การออกแบบโลโก้สมาคมฯ เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัยฯ ได้ทำหนังสือเชิญชวนนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้ร่วมประกวดการออกแบบโลโก้แล้ว โดยให้ส่งผลงานเข้ามายังสมาคมฯ ภายในเดือน ก.ค 55 และสมาคมฯ จะคัดเลือกและประกาศผลทางเว็บไซต์สมาคมฯ ต่อไป

4. การดูงาน VIV CHAINA 2012 และฟาร์มไก่ไข่ต้อชิงหยวน ปักกิ่ง เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสมาชิก จึงได้กำหนดเดินทางไปดูงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 23-26 ก.ย 55 นอกจากนั้นสมาชิกยังได้เห็นแนวคิดของการทำฟาร์มที่ไม่ได้มุ่งขายไข่ไก่อย่างเดียว แต่มีการดัดแปลงนำมูลไก่-ของเสียต่างๆ มาทำพลังงานและปุ๋ยคอกได้ด้วย

โดยขอให้ผู้สนใจแจ้งความจำนงได้ที่ คุณสุทธิ โทร.02-638-2873 ซึ่งเบื้องต้นมีค่าใช้จ่ายเดินทางคนละประมาณ 28,000 บาท – 32,000 บาท

กำหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ จังหวัดชลบุรี
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.